

กล่าวรายงาน
ประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕”
โดย สาธารณสุขอำเภอจตุรัส
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอจตุรัส

ด้วย รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนภาคีองค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ความสำคัญผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ประกอบด้วย ปูกลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม สร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านสาธารณสุขอำเภอจตุรัสได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใจสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

ขอเรียนเชิญครับ

ประกาศเจตนารมณ์

“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕”

ข้าพเจ้า ..(กล่าวชื่อตนเอง)....ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี
มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่ง
หน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน
และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา
ผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์
สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

โดย สาธารณสุขอำเภอจตุรัส

ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔